

ป.ป.ป.สั่งพ้น48ขรก.

ทุจريتที่ดินหนองคาย

ป.ป.ป.สรุปผลสอบการออกเอกสารสิทธิ  
น.ส.3 ก. ที่ดิน จ.หนองคายแล้ว พบมีการ  
ทุจريتจริง สั่งให้เพิกถอน 15,738 ไร่ พร้อม  
สั่งให้เอาผิดทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่  
48 ราย ตั้งแต่ข้าราชการระดับซี 10 ซี 9  
เรื่อยไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่  
บ้าน นายหน้า (อ่านหน้า 15)

**ป.ป.ป.**

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายกล้าณรงค์ จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้มีมติให้ จังหวัดหนองคายพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส.3 ก. ที่ออกในเขตพื้นที่ อ.บึงกาฬ อ.เซกา และ อ.ปากคาด เนื่องจากเป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบจำนวน 421 แปลง รวมเนื้อที่ 15,738 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา และให้อำนาจความคิดทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 48 คน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ระดับ 3 จำนวน 2 คน, เจ้าหน้าที่ที่ดิน ระดับ 4 จำนวน 4 คน, เจ้าหน้าที่ที่ดิน ระดับ 6 จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดิน ระดับ 7 จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ 8 จำนวน 5 คน, ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน, กำนัน จำนวน 2 คน, ซึ่งมีความผิดทางวินัย ข้าราชการระดับ 9 จำนวน 1 คน, ซึ่งมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการระดับ 10 จำนวน 1 คน, แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำความผิดอาญา แก่นายหน้า ผู้ขอ

ออก น.ส.3 ก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน นายกล้าณรงค์กล่าวว่า การซึ่งมีความผิดนี้สืบเนื่องจากที่ ป.ป.ป. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ขอปกปิดชื่อและที่อยู่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 กล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าทุจริตออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ในเขตพื้นที่ อ.พรเจริญ อ.โซ่พิสัย กิ่ง อ.บึงคล้า อ.โพนพิสัย อ.บึงกาฬ อ.เซกา และ อ.ปากคาด จ.หนองคายโดยมิชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้รับไว้พิจารณาและดำเนินการสืบสวนสอบสวน ซึ่งปรากฏผลการพิจารณาว่ามีมูลความจริง โดยแยกเป็นกรณีๆ ดังนี้คือ

1.อ.พรเจริญ อ.โซ่พิสัย และ กิ่ง อ.บึงคล้า ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และแต่งตั้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วคณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงมีมติให้ยุติเรื่องชั่วคราวและให้ติดตามผลการดำเนินการทางวินัยจากผู้บังคับบัญชาต่อไป

2.อ.โพนพิสัย ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ.2537 และปี พ.ศ.2538 สำนักงานที่ดินอำเภอโพนพิสัย ได้รับคำขออนุญาต น.ส.3 ก. เป็นการเฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 59 ทวิ รวม 390 แปลง แต่จากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินอำเภอโพนพิสัย ปรากฏว่า

กว่า ที่ดินดังกล่าว ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะออก น.ส.3 ก. ได้ จึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอทั้งหมด คณะกรรมการ น.ป.ป.จึงมีมติให้ยุติเรื่อง

3.อ.บึงกาฬ มีการออก น.ส.3 ก. เป็นการเฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครองโดยมิชอบจำนวน 157 แปลงรวมเนื้อที่ 8,914-3-73 ไร่

4.อ.เซกา มีการออก น.ส.3 ก. เป็นการเฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครอง โดยมิชอบจำนวน 115 แปลงรวมเนื้อที่ 3,289-3-86 ไร่

5.อ.ปากคาด มีการออก น.ส.3 ก. เป็นการเฉพาะราย โดยมิได้แจ้งการครอบครองโดยมิชอบจำนวน 149 แปลง รวมเนื้อที่ 3,533-2-58 ไร่

นายกล้าณรงค์กล่าวว่า การออก น.ส.3 ก. ในเขตพื้นที่ อ.บึงกาฬ อ.เซกา และ อ.ปากคาดรวมทั้งหมดจำนวน 421 แปลงรวมเนื้อที่ 15,738 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา นั้น เป็นการออกโดยมิชอบโดยมีการจัดทำเอกสารเท็จขึ้น ผู้มีชื่อเป็นผู้ยื่นคำขอ ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ การรังวัดและพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย กรณีออก น.ส.3 ก. เกิน 50 ไร่ ไม่มีการตรวจสอบสภาพการทำประโยชน์ และบางแปลงออกรุกถ้าอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ อีกทั้ง น.ส.3 ก.ทั้งหมด ออกในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ศ.ค.1 หรือหลักฐานการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ศ.ค.2 ก่อนมีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเป็นการออกโดยไม่ชอบ

อนึ่ง เรื่องนี้ พรรคฝ่ายค้านเคยนำไปเป็นข้อยุทธประโยชน์ไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงสองครั้ง ทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ ต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และทำให้กลุ่ม 16 แห่งพรรคชาติไทย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงในพรรคชาติไทย ต้องสลายตัว เพราะเข้ามามีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้ด้วย ขณะเดียวกันที่คิดที่มีปัญหาที่ถูกนำไปจำหน่ายไว้ที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ (บีบีซี) โดยมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงด้วย